

THÔNG BÁO

**kết luận về kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng
đối với Đảng bộ thành phố Long Khánh năm 2022**

Thực hiện Quyết định số 842-QĐ/TU và Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022. Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ thành phố Long Khánh.

Trên cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022; báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

I-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG NĂM 2022

1. Những kết quả đạt được

Trong năm, Thành ủy Long Khánh đã tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các mặt công tác đều đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, trong đó nổi bật là:

- *Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức*: Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng, từng bước đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đề cao ý thức tự nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn trong Đảng để tạo sự thống nhất nhận thức, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên 99% đảng viên và 90.359 đoàn viên, hội viên.

Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; kết quả có 36/36 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện đăng ký trách nhiệm nêu gương; 100% đảng viên thực hiện đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ngay từ đầu năm.

Chú trọng đổi mới và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Hiện nay thành phố có 93 trang fanpage, facebook của các cơ quan thành viên BCD 35 Thành ủy và các xã, phường đang hoạt động thường xuyên, đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, không đúng sự thật với số lượng tin, bài đăng 31.214, số lượt thích 604.844, số lượt tương tác 5.378.430 lượt.

- *Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng*: Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng. Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện theo quy định; gắn điều động, luân chuyển với sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần và đạt chất lượng. 100% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022: Trên 88% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đã kết nạp được 101/95 đồng chí, vượt 6% chỉ tiêu Tỉnh giao. Thành lập 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 12 đảng viên. Duy trì 58/58 chi bộ ấp, khu phố có cấp ủy, đạt tỷ lệ 100%; 31/58 ấp, khu phố thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, khu phố; có 05/58 ấp, khu phố thực hiện phương án Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố và 22/58 ấp, khu phố có Bí thư Chi bộ chuyên trách.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã tinh giản 11/9 biên chế, đạt tỷ lệ 122%; đã sát nhập mới 04 trường Mầm non, giảm 31 biên chế trong khối trường học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thực hiện tốt Quy định số 04-QĐ/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành văn bản trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh”; thực hiện gửi, nhận văn bản qua hệ thống gửi nhận văn bản, phần mềm quản lý văn bản điện tử Egov và ký số văn bản gửi qua mạng nội bộ theo quy định.

- *Về công tác dân vận*: Thường xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; có những biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội

viên và xây dựng lực lượng nòng cốt đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đến nay tổng số đoàn viên, hội viên toàn thành phố là 68.975 người, đạt tỷ lệ 77,48% quần chúng trong độ tuổi (*Nghị quyết là 70% - thực hiện vượt chỉ tiêu*); riêng tỷ lệ tập hợp Đoàn Thanh niên đạt tỷ lệ 72,3% (*Nghị quyết từ 45% trở lên - thực hiện vượt chỉ tiêu*). Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động trong năm, có 94,22% (212/225) cơ sở Đoàn, Hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (*Nghị quyết là trên 80% - thực hiện vượt chỉ tiêu*).

Công tác dân vận của Đảng được tập trung chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của thành phố. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các loại hình. Trong năm, tổ chức các đợt ra quân làm công tác dân vận nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn đảm bảo thiết thực, hiệu quả với tổng giá trị ra quân trên 01 tỷ 594 triệu đồng. Toàn thành phố có 100/120 cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đạt tỷ lệ 83,33%; 41/48 cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tiêu chí dân vận khéo, đạt tỷ lệ 85,41% (*Nghị quyết là trên 80% - thực hiện vượt chỉ tiêu*). Xây dựng 88 mô hình "Dân vận Khéo" (trong đó 85 mô hình tập thể, 03 mô hình cá nhân).

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã tổ chức được 26 cuộc giám sát, 23 hội nghị phản biện, qua đó đã ghi nhận những tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất để chỉ đạo các ngành chuyên môn của thành phố, phường, xã xem xét, giải quyết, kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp khắc phục và đã đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu những ý kiến phản biện đối với dự thảo Nghị quyết, Đề án, kế hoạch... để bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có tính thuyết phục cao.

Trong năm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tiếp 10 lượt công dân; bố trí thêm lịch tiếp công dân 01 giờ hàng ngày từ tháng 10/2022; tiếp nhận 21 vụ việc, đã giải quyết 16/21 đơn, còn 05/21 đơn kiến nghị đang trong thời hạn xem xét giải quyết, không có vụ việc chậm giải quyết, kéo dài; tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa đ/c Bí thư Thành ủy, đ/c Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân trên tuyến đường Hùng Vương về dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Hùng Vương, với 180 lượt người dự có 06 ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu, trả lời, chỉ đạo giải quyết tại hội nghị. Bí thư Đảng ủy các phường, xã đã tiếp 18 lượt công dân,...; tiếp nhận 18 vụ việc, giải quyết 08/10 vụ việc thuộc thẩm quyền, đang giải quyết 02 vụ việc, không có vụ việc chậm giải quyết, kéo dài; 15/15 xã, phường tổ chức Hội nghị với 325 lượt người dân tham dự, ghi nhận 126 ý kiến, kiến nghị, phản ánh về các nội dung xoay quanh vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, đặc biệt là công tác hỗ trợ nhân dân trong đại dịch Covid-19, nhìn chung, đã được người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trao đổi, trả lời trong hội nghị và được nhân dân đồng tình.

- *Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng*: Trong năm, Đảng bộ thành phố không có đơn khiếu nại kỷ luật Đảng phải giải quyết; đã tiếp nhận và xử lý, giải quyết theo quy định 08/08 đơn, đạt tỷ lệ 100% (*Nghị quyết là trên 95% - thực hiện đảm bảo*).

Trong năm, có 27 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (*tăng 07 trường hợp so cùng kỳ*), chiếm tỷ lệ 0,48% (*Nghị quyết là dưới 0,6%*), trong đó có 04 cấp ủy viên ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, tập trung thực hiện, hoàn thành chương trình đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp ủy. Cấp cơ sở đã tổ chức kiểm tra đối với 165 lượt tổ chức Đảng; giám sát 35 tổ chức và 08 đảng viên, trong đó có 05 cấp ủy viên.

- *Về phát triển kinh tế*: Tổng thu ngân sách dự ước đạt 552 tỷ 310 triệu đồng, vượt 40,36% dự toán tỉnh giao (*vượt chỉ tiêu nghị quyết*).

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kết quả giải ngân đến ngày 31/10/2022: nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt 23,5% kế hoạch, nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 73,6% kế hoạch, nguồn vốn ngân sách thành phố đạt 65,6% kế hoạch. Trong năm, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 15 dự án (*trong đó, 04 dự án chuyển tiếp và 11 dự án theo kế hoạch năm 2022*) với tổng diện tích thu hồi 835.293,7 m², tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt 335,3 tỷ đồng; đã hoàn thành 04 dự án, còn 11 dự án đang thực hiện các trình tự thủ tục để bồi thường, hỗ trợ theo kế hoạch (*đã thực hiện trên 70% khối lượng*).

Công tác quản lý chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được chú trọng; tổ chức phun xịt, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm định kỳ đạt tỷ lệ trên 95%, đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 04/04 xã nông thôn mới nâng cao, 02/04 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 03/03 khu dân cư kiểu mẫu; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư của các chương trình kinh tế - xã hội để tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và phát huy hiệu quả tối đa các cơ sở hạ tầng đã được đầu tư hướng đến mục tiêu trong năm 2023 có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 02 khu dân cư kiểu mẫu.

Tiếp tục hỗ trợ các Hợp tác xã thực hiện 02 Dự án cánh đồng lớn và triển khai xây dựng 02 Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nấm, bưởi; 17 chuỗi liên kết sản xuất và trong năm có 01 nhãn hiệu tập thể bưởi da xanh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố năm 2022, trong năm đã thành lập mới 06 Tổ hợp tác; nâng tổng số đến nay thành phố có 31 hợp tác xã, 02 quỹ tín dụng và 120 tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao.

- *Về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường*: Thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; tỷ lệ đăng ký đổ rác tại khu vực đô thị trên đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất

thải nguy hại trên địa bàn thành phố năm 2022, đạt 100% (*Nghị quyết 100% - thực hiện đạt chỉ tiêu*). Năm 2022, thành phố được UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá là địa phương có tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt cao nhất trong tỉnh với tỷ lệ 71,03% trên tổng số 11 huyện, thành phố đã triển khai thực hiện; cao gần 2 lần so với tỷ lệ trung bình toàn tỉnh là 43%.

Hoàn thành 100% công tác cấp, phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 07 trường hợp vi phạm về môi trường; thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 04 trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến thời tiết bất thường để nhân dân chủ động phòng, ngừa, ứng phó.

- *Về phát triển an sinh xã hội*: Công tác phòng, chống dịch bệnh, chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo. Duy trì 15/15 Trạm y tế có bác sỹ phục vụ ổn định; 100% phường, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 14/15 Trạm Y tế phường, xã đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; có 13.82 bác sỹ/vạn dân, vượt 4,72 bác sỹ so với chỉ tiêu Tỉnh giao (*Nghị quyết là 9,1 bác sỹ*); 65.62 giường bệnh/vạn dân, vượt 35 giường bệnh/vạn dân so với chỉ tiêu Tỉnh giao (*Nghị quyết là 30 giường bệnh/vạn dân*). Thu gom và xử lý chất thải y tế đạt 100%.

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng dưới 5 tuổi giảm còn 4,55%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao dưới 5 tuổi giảm còn 9,90% (*vượt chỉ tiêu Tỉnh giao*).

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, chú trọng, trong năm 2022, đã tổ chức kiểm tra tại 2.090 lượt cơ sở, qua kiểm tra nhắc nhở 175 cơ sở, xử phạt hành chính 07 cơ sở vi phạm. Triển khai nhân rộng mô hình “Tuyển phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” tại 15/15 phường, xã. Trên địa bàn có 04 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp phép hoạt động, không còn cơ sở giết mổ trái phép.

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt được một số kết quả tích cực. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,81%, vượt 0,81% so với chỉ tiêu tỉnh giao (*Nghị quyết giao 92%*).

Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02 khu vực thành thị đạt 99,5%, vượt 12,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao (*Nghị quyết giao 87%*); khu vực nông thôn đạt 92%, vượt 9,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao (*Nghị quyết giao 82,5%*).

Đến cuối năm 2022 giảm 20/34 hộ nghèo A đạt tỷ lệ 58,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh ủy (*Nghị quyết giảm 17%*); giảm 97 hộ cận nghèo, tỷ lệ 51,1% so với tổng số hộ cận nghèo năm 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng nhất là đối tượng chính sách, người có công với cách

mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết; trợ cấp đột xuất, thường xuyên đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng.

- *Về phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ*: 100% Nhà Văn hóa ấp, khu phố hoạt động hiệu quả, vượt 10% so với chỉ tiêu Tỉnh giao; 100% thiết chế văn hóa cấp thành phố, phường, xã hoạt động hiệu quả. Cuối năm 2022 thành phố có 40.412/41.204 hộ gia đình được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,07% (*Nghị quyết trên 90%*); 57/58 ấp, khu phố được công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, đạt 98,27% (*Nghị quyết trên 90%*); có 104/106 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 98,11% (*Nghị quyết trên 98%*); 63/75 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 84% (*Nghị quyết trên 75%*).

Công tác đào tạo nghề cho lao động được tập trung thực hiện; đến cuối năm tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 70,04%, vượt 3,94% so với chỉ tiêu tỉnh giao (*Nghị quyết đạt 67%*).

Đến nay có 42/48 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, dự kiến đến cuối năm 2022 có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 43/48 tỷ lệ 89,5%. 51/51 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS đạt chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.

Đã hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, kết quả, có 14 mô hình khuyến nông, ứng dụng hiệu quả các đề tài khoa học; có 32 trang trại được chứng nhận VietGAP. Hoàn thành việc gắn 270 mã QR trên cây chôm chôm tróc và nhãn; 02 mã số vùng trồng sầu riêng và 02 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận cơ sở đóng gói quả sầu riêng. Khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở ứng dụng công nghệ cao; xử lý nước thải, chất thải đảm bảo môi trường đạt tỷ lệ 95%; áp dụng các giống tốt đạt trên 93%. Trong năm, đã cấp 01 giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi da xanh và 01 nhãn hiệu hàng hóa cho HTX Rau hữu cơ.

- *Về quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội*: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân ở 02 cấp với tổng số quân giao là 243/243 thanh niên, đạt 100%, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 1,39%. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu Tỉnh giao; lực lượng dự bị động viên đã biên chế 05/05 đầu mỗi đạt 100%, đảng viên đạt 11,37%; dân quân tự vệ 2.533 đồng chí, đạt 1,61% so tổng dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 26,1% và được tổ chức biên chế theo đúng quy định. Công tác tập huấn, huấn luyện được thực hiện nghiêm, đúng quy định bảo đảm huấn luyện 100% đầu mỗi đơn vị, quân số tham gia.

Chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định; tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho 6832 học sinh các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; tổ chức 03 lớp với 326 học viên cho đối tượng 4, đưa các đồng chí là đối tượng 3 (31 đồng chí) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và khắc phục ùn tắc giao thông được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn được kiểm chế, xảy ra 09 vụ, giảm 08 vụ (giảm 47%) so với năm 2019 và giảm 04 vụ (giảm 31%) so với năm 2021; làm chết 08 người, giảm 11 người (giảm 58%) so với năm 2019 và giảm 02 người (giảm 20%) so với năm 2021.

Trong năm, số vụ tội phạm hình sự (trừ tội phạm ma túy) xảy ra 53 vụ, giảm 55 vụ, giảm 49% so với năm 2019 và giảm 31 vụ, giảm 36% so với năm 2021, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh (*giảm ít nhất 5%*).

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và khắc phục ùn tắc giao thông được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn được kiểm chế, xảy ra 09 vụ, giảm 04 vụ (31%) so với năm 2021; làm chết 08 người, giảm 02 người (20%) so với năm 2021.

Trong năm tiếp nhận và giải quyết 130/143 tin, đạt tỷ lệ 91% (*Nghị quyết trên 90%*). Điều tra, khám phá án hình sự 47/53 vụ, đạt 89% (*Nghị quyết trên 75%*), trong đó, điều tra khám phá rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 04/04 vụ, đạt 100% (*Nghị quyết trên 90%*).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nắm tình hình trên các lĩnh vực, nhất là tình hình liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện, đình công, lãn công, tình hình tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, số người nước ngoài về thăm thân nhân, làm kinh tế trên địa bàn để chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả. Trong năm, trên địa bàn thành phố không xảy ra những vụ việc phức tạp, khiếu kiện, đình công, lãn công gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung đạt 8,5% (*Nghị quyết là 7,5%*); tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt 11,5% (*Nghị quyết là 11%*); tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy đạt 7% (*Nghị quyết là 6,5%*).

Đã tổ chức thi hành án dân sự xong/tổng số án có điều kiện thi hành về việc: 889/1.077 việc, đạt 83%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (*chỉ tiêu Tỉnh giao 82%*); tổ chức thi hành án dân sự xong/tổng số án có điều kiện thi hành về tiền: 27.905.877.000 đồng/60.613.966.000 đồng, đạt 46%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (*chỉ tiêu Tỉnh giao 40,1%*).

- *Về công tác xây dựng chính quyền*: Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước; 100% cơ quan, đơn vị, phường, xã ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm quản lý văn bản Egov.

Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng công khai, minh bạch; 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và được cấu hình

trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; 35,77% số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đã được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Tiếp tục thực mô hình “Ngày không hẹn, ngày không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,7% (106.896/107.221 hồ sơ).

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Thành phố đã tiếp công dân định kỳ với 549 lượt; tiếp nhận 138 đơn thư (136 đơn phản ánh, kiến nghị; 02 đơn khiếu nại), tăng 35 đơn so cùng kỳ, kết quả đã giải quyết 02/02 đơn khiếu nại và 103/136 đơn phản ánh kiến nghị, còn 33 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

Công tác dân tộc, tôn giáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các cơ sở tôn giáo hoạt động theo chương trình đăng ký; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào; vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là:

- Hoạt động đầu tư xây dựng của doanh nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng do những biến động về giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, giá cả vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án liên quan đến việc thu hồi đất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai gặp khó khăn, không triển khai được do chưa có đơn giá bồi thường cây cao su. Tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường có chiều hướng tăng. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm phải xử lý kỷ luật (*tăng 07 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực Nhà nước tăng 11 trường hợp so với cùng kỳ*).

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO NĂM 2023

1. Ban Thường vụ Thành ủy rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023. Triển khai có hiệu quả và quản lý quy hoạch chặt chẽ. Tập trung công tác giải ngân đầu tư công, trong đó, tập trung khởi công Vành đai 1, triển khai ngầm hóa hệ thống điện trung hạ thế và hệ thống cáp viễn thông tại các tuyến đường chính trên địa bàn nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Thu hút đầu tư các dự án có chọn lọc, ưu tiên đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện với môi trường; thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái nông

nghiệp, du lịch văn hóa - lịch sử; phát huy lợi thế so sánh của thành phố Long Khánh là địa phương có khí hậu rất mát mẻ và có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi.

2. Tiếp tục quan tâm chất lượng hoạt động và thường xuyên chuyên tu, bảo dưỡng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo công tác an sinh xã hội, đặc biệt là an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách tăng thu nhập bình quân đầu người giữa nông thôn và thành thị. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

3. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, phát sinh điểm nóng an ninh trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên quyết trấn áp mạnh mẽ tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính chất xã hội đen. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, đủ số lượng, đạt chất lượng cao.

4. Tập trung công tác tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa (XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa (XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Chủ động phòng ngừa vi phạm và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kiên quyết, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại. Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng xã hội số. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của tỉnh, của thành phố về chuyển đổi số; từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát, chú trọng thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, các cơ quan, tổ chức. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đơn thư tồn đọng, kéo dài.

6. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng năm 2023, đảm bảo chất lượng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với thực hiện tốt Quy định của Trung ương, Quyết định của Tỉnh ủy về quy chế trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, làm căn cứ để đánh giá và rà soát, sàng lọc cán bộ. Trước mắt khẩn trương củng cố, kiện toàn các chức danh còn khuyết, triển khai thực hiện tách các mô hình kiêm nhiệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

7. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, dự án, nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình. Tập trung hướng dẫn và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Làm tốt công tác phối hợp để huy động các nguồn lực xã hội nhằm thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội.

** Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào đợt 06 tháng và cuối năm 2023.*

Trên đây là Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong năm 2022 và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 của Đảng bộ thành phố Long Khánh. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận

- Các đ/c UVTV,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Thành viên Đoàn Kiểm tra số 1,
- BTV Thành ủy Long Khánh,
- CP.VPTU-T, P,
- Lru VPTU.

T-M3T/TB56

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

□

Hồ Thanh Sơn